

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๓๕๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๒๙๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ แบบตอบรับ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดอบรม (ภาคปฏิบัติ) ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ภาคทฤษฎี) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

เพื่อให้การเพื่อให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรม (ภาคทฤษฎี) จากกรมส่งเสริมการปกครองแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจัดทำโครงการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งบุคลากรในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นฯ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

**โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง**  
**(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**จังหวัดแพร่**

\*\*\*\*\*

**๑) หลักการและเหตุผล**

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบจากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน ๑๓,๐๖๔,๙๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๗ ของประชากรรวมและรัฐบาลได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนโยบายในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิด้านการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่แต่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยทันทีแต่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของ แต่ละครัวเรือนลดลงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงบางรายขาดผู้ดูแล ดังนั้น การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ภายใต้การดูแลของบุคคลที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและการให้คำปรึกษาในระบบการดูแลระยะยาว ด้านสุขภาพจากบุคลากรด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั่วประเทศจำนวน ๘๐๐,๒๔๔ คน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคน เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงออกประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสิทธิผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเพิ่มความใน (๔) การได้รับการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับสังคมสูงวัย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager) ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ชั้นกลาง ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย จำนวน ๑๕,๕๔๖ คน สำหรับในกิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๔๘ คน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และภาคปฏิบัติ (ในพื้นที่) โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

/เป็นผู้ดำเนิน...

เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ทั้งนี้ การจัดอบรมในภาคทฤษฎีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดอบรม (ภาคปฏิบัติ) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ภาคทฤษฎี)

## ๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๒.๒ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager : CM) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำแนะนำ ปรีกษา การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๒.๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับกิจกรรมการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในการดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

## ๓) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมฯ ภาคทฤษฎี จำนวนคนตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภาคทฤษฎีแล้ว ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๔ คน วิทยากร/เจ้าหน้าที่ ๑๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

## ๔) วิธีดำเนินการ (ภาคฝึกปฏิบัติ)

๔.๑ กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๘๔ คน และงบประมาณของจังหวัดที่ได้รับการโอนจัดสรร

๔.๒ เนื้อหาวิชาเป็นไปตามหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคผนวก ก)

## ๕) สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

## ๖) ระยะเวลาการฝึกอบรม

อบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ) วันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

## ๗) ตัวชี้วัด

### ๗.๑ ตัวชี้วัด

**เชิงปริมาณ** บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๔ คน

**เชิงคุณภาพ** บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๗.๒ ผลลัพธ์

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการดูแลทางด้านอนามัยพื้นฐาน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม

### ๘) งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่โอนจัดสรรให้แก่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๓๐,๓๕๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขออนุมัติ ใช้จ่ายรายการจากที่ได้รับจัดสรรเป็นรายการค่าใช้จ่ายตามที่แนบท้ายนี้ (ภาคผนวก ข)

### ๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

### ๑๐) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๑๐.๒ บุคลากรด้านสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ในการจัดบริการหรือกิจกรรมการให้บริการการดูแลช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๑๐.๓ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสุขภาพใน ๔ มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ  
(นายศุภมงคล ทาสี)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายประสาร ชุมภูอินทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสาธารณสุขท้องถิ่นฯ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัดแพร่ 2567 (22-23 ส.ค., 29-30 ส.ค. 67) รวม 4 วัน ผนวก ก

วัน	08. 00 - 08.30 น.	08.30 - 12.00 น.	12.00 - 13.00 น.	13.00 - 17.00 น.
22 ส.ค. 67	ลงทะเบียน รพ.สต. ที่ฝึกปฏิบัติงาน	การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ณ รพ.สต. ในพื้นที่ (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก รพ.สต.อบจ. จำนวน 9 คน (อำเภอเมือง 2 คน อำเภออื่นๆอำเภอละ 1 คน)	พักรับประทานอาหาร	การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ณ รพ.สต. ในพื้นที่ (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก รพ.สต.อบจ. จำนวน 9 คน (อำเภอเมือง 2 คน อำเภออื่นๆอำเภอละ 1 คน)
วัน	08. 00 - 08.30 น.	08.30 - 12.00 น.	12.00 - 13.00 น.	13.00 - 16.30 น.
23 ส.ค. 67	ลงทะเบียน รพ.สต. ที่ฝึกปฏิบัติงาน	การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ณ รพ.สต. ในพื้นที่ (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก รพ.สต.อบจ. จำนวน 9 คน (อำเภอเมือง 2 คน อำเภออื่นๆอำเภอละ 1 คน)	พักรับประทานอาหาร	การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ณ รพ.สต. ในพื้นที่ (จัดทำใบงาน) วิทยากรจาก รพ.สต.อบจ. จำนวน 9 คน (อำเภอเมือง 2 คน อำเภออื่นๆอำเภอละ 1 คน)
วัน	08. 00 - 08.30 น.	08.30 - 12.00 น.	12.00 - 13.00 น.	13.00 - 16.30 น.
29 ส.ค. 67	ลงทะเบียน ห้องประชุมลานวัฒนธรรม อบจ. วัฒนธรรม อบจ.	นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน รายบุคคล วิทยากร ให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรจาก รพ.สต. จำนวน 4 คน อบจ.1 รวม 5	พักรับประทานอาหาร	นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน รายบุคคล วิทยากร ให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรจาก รพ.สต. จำนวน 4 คน อบจ.1 รวม 5
วัน	08. 00 - 08.30 น.	08.30 - 12.00 น.	12.00 - 13.00 น.	13.00 - 16.30 น.
30 ส.ค. 67	ลงทะเบียน ห้องประชุมลาน วัฒนธรรม อบจ.	นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน ระดับเขต วิทยากรจาก รพ.สต.และอบจ. จำนวน 5 คน วิทยากรจากศูนย์อนามัยเชียงใหม่จำนวน 1 คน รวมเป็น 6	พักรับประทานอาหาร	นำเสนอ Case การฝึกปฏิบัติงาน ระดับเขต วิทยากรจาก รพ.สต.และอบจ. จำนวน 5 คน วิทยากรจากศูนย์อนามัยเชียงใหม่จำนวน 1 คน รวมเป็น 6

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 (จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรมรุ่นที่
๑	นางวชิราภรณ์ ศรีเรือง	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๒	นางสาวกัญญาภัค หมั่นไธสง	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๓	นางสาวหงส์หยก ทะนันชัย	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๔	นางสาวละอองดาว แแบ่งใจ	สอง	อบต.สะเอียบ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๕	นายไมตรี วงศ์งาม	เมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๔
๖	นายภาณุพงศ์ ปิ่นแก้ว	หนองม่วงไข่	อบต.ตำหนักธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๔
๗	นายวีระศักดิ์ โกสินทร์	หนองม่วงไข่	เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๘	นางสาวธนพร เกิดสุข	วังชิ้น	อบต.แม่เก็ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	๔
๙	นายนิกร หิงแก้ว	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๑๐	นางสาวรุ่งนภา กาวีวน	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๔
๑๑	นางสาวเรืองรอง วันดีกัน	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	ผู้ช่วยงานสาธารณสุข	๔
๑๒	นางสาววัชรีย์ อุตมา	วังชิ้น	อบต.นาพูน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๑๓	นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า	วังชิ้น	อบต.สรอย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๔
๑๔	นางสาวน้ำฝน ดอกวัน	วังชิ้น	อบต.วังชิ้น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๑๕	นางพนอ วันมูล	วังชิ้น	เทศบาลตำบลวังชิ้น	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๑๖	นางสาวจิราวรรณ สันป่าแก้ว	สอง	อบต.ทุ่งน้ำว	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๑๗	นายนัทธพงศ์ เวียงสาม	สอง	อบต.แดนชุมพล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๑๘	นายบุญชู คุณารูป	สอง	อบต.หัวเมือง	จพง.สุขาภิบาลชำนาญงาน	๔
๑๙	นางสาวนันทกาญจน์ แซ่ลิ้ม	สอง	อบต.เตาปูน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๒๐	นายศักดิ์ชัย ธิวงค์	สอง	เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๔
๒๑	นางสาวนิตยา เสนาคำ	สอง	เทศบาลตำบลสอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๒๒	นางรัตติกาล กาวิละ	สอง	อบต.บ้านหนุน	เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน	๔
๒๓	นางสาวนิโลบล เหมืองคำ	เด่นชัย	อบต.ห้วยไร่	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๒๔	นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์	เด่นชัย	เทศบาลตำบลแม่จ๊ะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๔
๒๕	นางฉวีวรรณ ยอดหาญ	สูงเม่น	อบต.พระหลวง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๔
๒๖	นางณัชชา มั่นเหมาะ	สูงเม่น	อบต.สบสาย	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๒๗	ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	นักวิชาการสาธารณสุข	๔
๒๘	นางสาวศิริลักษณ์ นักเทศน์	สูงเม่น	อบต.บ้านกาศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๒๙	นายเดชฤทธิ์ ช่มอาวุธ	สูงเม่น	อบต.บ้านปง	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๓๐	นางสาวกัลยาณี พันธมิตร	สูงเม่น	อบต.บ้านกวาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 (จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรมรุ่นที่
๓๑	นางสาวจิราพร อุเงิน	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕
๓๒	นางพัชรินทร์ วงศ์ฉายา	สูงเม่น	อบต.ดอนมูล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕
๓๓	นางวิชญา วงศ์งาม	สูงเม่น	อบต.หัวฝาย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕
๓๔	นางสาวสนธราพร เงินสุข	สูงเม่น	อบต.น้ำขำ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	๕
๓๕	นางศรีบุญญาภรณ์ เสนาชัย	สูงเม่น	อบต.สูงเม่น	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	๕
๓๖	นายคณัย ยี่เผด็จ	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ปาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	๕
๓๗	นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาณะ	ลอง	อบต.บ่อเหล็กทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๓๘	นางสาวจุฑามาส วิจารณ์	ลอง	อบต.ทุ่งแล้ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๓๙	นางจันทร์เพ็ญ จำรัสศรี	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๔๐	นางสาวพิมพ์ชนก ทะจาย	ลอง	เทศบาลตำบลปากกาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๕
๔๑	นางสาวอัจฉรา อุดอิว	ลอง	อบต.บ้านปิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๕
๔๒	นางสาวนุชศรา จาอาบาล	ลอง	เทศบาลตำบลบ้านปิน	หัวหน้าสำนักปลัด	๕
๔๓	นายนิสันต์ ลิงอูด	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ลานนา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๕
๔๔	นายเจษฎาพงษ์ ประเวช	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ลานนา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๔๕	นางสาวธนิตา บุญส่งอำรงกุล	ลอง	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล	๕
๔๖	นางปิยมาศ โกสินทร์	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕
๔๗	นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางตาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕
๔๘	นางกรรณิกา ศรีโพธิ์	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลบ้านเวียง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๕
๔๙	นางชินารักษ์ ทิศป้อง	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	หัวหน้าสำนักปลัด	๕
๕๐	นางสาวญาณิศา คำเขียว	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลร้องกวาง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕
๕๑	นางณัฐนันท์ ไชยตินิธิโรจน์	เมืองแพร่	อบต.กาญจนา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	๕
๕๒	นางสุทธิรัตน์ ศิริสมาวรณกุล	เมืองแพร่	อบต.ร้องฟอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕
๕๓	นางสาวธนารักษ์ พุ่มพวง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลช่อแฮ	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕
๕๔	นางเบญญาภา ผัดผ่อง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๕
๕๕	นางสาวนุชญาภรณ์ สั้งสอน	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๕
๕๖	นายจักรพงศ์ อินทรจุฑกุล	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	หัวหน้าสำนักปลัด	๕
๕๗	นางเจลาลักษณ อินตะวิน	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลป่าเมต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ป่าเมต	๕
๕๘	นายกันต์ ก้อนแก้ว	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลแม่หล่าย	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕
๕๙	นางสาวลัดดาวัลย์ กาซ้อง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลทุ่งไธ้	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	๕
๖๐	น.ส.เพชรรัตน์ วงกระปี่	เมืองแพร่	อบต.นาจักร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	๕

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรมรุ่นที่
๖๑	นายจิรายุต์ กุหลาบแก้ว	สอง	อบต.บ้านกลาง	หัวหน้าสำนักปลัด	๕
๖๒	นายพันธ์ศักดิ์ บรรเลง	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางร้อง	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๓	นางสาวรสสุคนธ์ เสมอใจ	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๔	นางสาวกัญญารัตน์ ตะไมล์	ร้องกวาง	อบต.น้ำเลา	นักจัดการงานทั่วไป	๕
๖๕	นางสาวกนิษฐา ด้อยดา	เมืองแพร่	อบต.ห้วยม้า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๕
๖๖	นางพรพรรณ อาทะเสน	หนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแค้ว	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๗	นางศุภรพัศกร พันธุ์ดี	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๘	นางพัชรินทร์ จินะโสติ	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๕
๖๙	นางจารุณี สิทธิพัฒนา	หนองม่วงไข่	อบต.แม่คำมี	นักพัฒนาชุมชน	๕
๗๐	นางสาวเจนจิรา สุธะติยะ	วังชิ้น	อบต.แม่ป่าก	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	๕
๗๑	นายจิรศักดิ์ เหนียวแน่น	เด่นชัย	เทศบาลตำบลปางป๋าย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	๕
๗๒	นางสาวนิลญา คงชน	เด่นชัย	อบต.แม่จั่วะ	นักวิชาการสาธารณสุข	๕
๗๓	นายจิระพล จรจันทร์	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย	นักพัฒนาชุมชน	๕
๗๔	นายพงศ์ปภัส วงศ์รัตนธรรม	สูงเม่น	เทศบาลตำบลสูงเม่น	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	๕
๗๕	นางกุลิสรา เหมยปิ่น	ลอง	เทศบาลตำบลเวียงต้า	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๕
๗๖	นางสาวกนกกาญจน์ ติใจ	ลอง	อบต.ตำผามอก	เจ้าพนักงานธุรการ	๕
๗๗	นางสาวปิยวรรณ พยัคฆ์น้อย	ร้องกวาง	อบต.ห้วยโรง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๕
๗๘	นายรุ่งโรจน์ ใจกระจ่าง	เมืองแพร่	อบต.แม่ยม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๗๙	นางสาวพรประภา ข้ามสาม	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	๕
๘๐	นางกันยิกา วิใจคำ	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลแม่คำมี	นักพัฒนาชุมชน	๕
๘๑	นายชยางกูร เกียงหนูน	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลวังหงส์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๕
๘๒	นางกันธิกา เข้มขัน	เมืองแพร่	อบต.วังธง	นักพัฒนาชุมชน	๕
๘๓	นางเปรมสินี แหวงวงศ์	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	นักพัฒนาชุมชน	๕
๘๔	นางสาวธัญมณฑล ปะทะนมปี	เมืองแพร่	อบต.ป่าแดง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๕

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗



รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรรมรุ่นที่
๑	นางวชิราภรณ์ ศรีเรือง	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๒	นางสาวกัญญาภักดิ์ หมื่นไธสง	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๓	นางสาวหงส์หยก ทะนันชัย	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	พยาบาลวิชาชีพ	๔
๔	นางสาวละอองดาว แปงใจ	สอง	อบต.สะเอียบ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๕	นายไมตรี วงศ์งาม	เมืองแพร่	อบต.เหมืองหม้อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๔
๖	นายภาณุพงศ์ ปิ่นแก้ว	หนองม่วงไข่	อบต.ตำหนักธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๔
๗	นายวีระศักดิ์ โกสินทร์	หนองม่วงไข่	เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๘	นางสาวธนพร เกิดสุข	วังชิ้น	อบต.แม่เก็ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	๔
๙	นายนิกร หิงแก้ว	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๑๐	นางสาวรุ่งนภา กาวีวน	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๔
๑๑	นางสาวเรืองรอง วันดีกัน	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	ผู้ช่วยงานสาธารณสุข	๔
๑๒	นางสาววัชรีย์ อุตมา	วังชิ้น	อบต.นาพูน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๑๓	นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า	วังชิ้น	อบต.สรอย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๔
๑๔	นางสาวน้ำฝน ดอกวัน	วังชิ้น	อบต.วังชิ้น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๑๕	นางพนอ วันมูล	วังชิ้น	เทศบาลตำบลวังชิ้น	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๑๖	นางสาวจิราวรรณ สันป่าแก้ว	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๑๗	นายนันทพงศ์ เวียงสาม	สอง	อบต.แดนชุมพล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๑๘	นายบุญชู คุณารูป	สอง	อบต.หัวเมือง	จพง.สุขาภิบาลชำนาญงาน	๔
๑๙	นางสาวนันทกาญจน์ แซ่ลิ้ม	สอง	อบต.เตาปูน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๒๐	นายศักดิ์ชัย ธิวงค์	สอง	เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๔
๒๑	นางสาวนิตยา เสนาคำ	สอง	เทศบาลตำบลสอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๒๒	นางรัตติกาล กาวีละ	สอง	อบต.บ้านหุน	เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน	๔
๒๓	นางสาวนิโลบล เหมืองคำ	เด่นชัย	อบต.ห้วยไร่	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๔
๒๔	นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์	เด่นชัย	เทศบาลตำบลแม่จ๊ะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๔
๒๕	นางฉวีวรรณ ยอดหาญ	สูงเม่น	อบต.พระหลวง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๔
๒๖	นางณัชชา มั่นเหมาะ	สูงเม่น	อบต.สบสาย	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๒๗	ว่าที่ร.ต.หญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	นักวิชาการสาธารณสุข	๔
๒๘	นางสาวศิริลักษณ์ นักเทศน์	สูงเม่น	อบต.บ้านกาศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๒๙	นายเดชฤทธิ์ ช่มอาวุธ	สูงเม่น	อบต.บ้านปง	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๓๐	นางสาวกัลยาณี พันธมิตร	สูงเม่น	อบต.บ้านกวาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรมรุ่นที่
๓๑	นางสาวจิราพร อุ่เงิน	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๓๒	นางพัชรินทร์ วงศ์ฉายา	สูงเม่น	อบต.ดอนมูล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๓๓	นางวิชญา วงศ์งาม	สูงเม่น	อบต.หัวฝาย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๓๔	นางสาวสนธราพร เงินสุข	สูงเม่น	อบต.น้ำซำ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	๔
๓๕	นางศรีบุญญาภรณ์ เสนาชัย	สูงเม่น	อบต.สูงเม่น	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	๔
๓๖	นายदनัย ยี่เผด็จ	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ปาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	๔
๓๗	นางสาวณัฐกฤตา ปัญญาณะ	ลอง	อบต.บ่อเหล็กลอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔
๓๘	นางสาวจุฑามาส วิจาราณ	ลอง	อบต.ทุ่งแล้ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔
๓๙	นางจันทร์เพ็ญ จำรัสศรี	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔
๔๐	นางสาวพิมพ์ชนก ทะจาย	ลอง	เทศบาลตำบลปากกาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๔๑	นางสาวอัจฉรา อุดอิว	ลอง	อบต.บ้านปิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๔
๔๒	นางสาวนุชชรา จาอาบาล	ลอง	เทศบาลตำบลบ้านปิน	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๔๓	นายนิสันต์ สิงอุต	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ลานนา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๔
๔๔	นายเจษฎาพงษ์ ประเวช	ลอง	เทศบาลตำบลแม่ลานนา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๔
๔๕	นางสาวธนิดา บุญส่งธำรงกุล	ลอง	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล	๔
๔๖	นางปิยมาศ โกสินทร์	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๔๗	นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางตาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๔
๔๘	นางกรรณิกา ศรีโพธิ์	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลบ้านเวียง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๔
๔๙	นางชินารักษ์ ทิศป่อง	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๕๐	นางสาวญาณิศา คำเขียว	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลร้องกวาง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๕๑	นางณัฐนันท์ โฆษิตินิโรจน์	เมืองแพร่	อบต.กาญจนา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	๔
๕๒	นางสุทธิรัตน์ ศิริสมวารณกุล	เมืองแพร่	อบต.ร้องฟอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๕๓	นางสาวธนารักษ์ พุ่มพวง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลช่อแฮ	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๕๔	นางเบญญาภา ผัดผ่อง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๔
๕๕	นางสาวนุชฎาภรณ์ สังสอน	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๔
๕๖	นายจักรพงษ์ อินทรจุฑกุล	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	หัวหน้าสำนักปลัด	๔
๕๗	นางเฉลาลักษณ์ อินตะวิน	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลป่าเมต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ป่าเมต	๔
๕๘	นายกัณฑ์ ก้อนแก้ว	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลแม่หลาย	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๕๙	นางสาวลัดดาวัลย์ กาซ้อง	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลทุ่งไ้ย้ง	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	๔
๖๐	น.ส.เพชรรัตน์ วงกระปี่	เมืองแพร่	อบต.นาจักร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	๔

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 (จังหวัดแพร่)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำแหน่ง	อบรม กรมรุ่นที่
๖๑	นายจิรายุต์ กุหลาบแก้ว	สอง	อบต.บ้านกลาง	หัวหน้าสำนักปลัด	๕
๖๒	นายพันธ์ศักดิ์ บรรเลง	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางร้อง	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๓	นางสาวรสสุคนธ์ เสมอใจ	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	นักพัฒนาชุมชน	๕
๖๔	นางสาวกัญญารัตน์ ตะไมล์	ร้องกวาง	อบต.น้ำเลา	นักจัดการงานทั่วไป	๕
๖๕	นางสาวกณิษฐา ต้อยดา	เมืองแพร่	อบต.ห้วยม้า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๕
๖๖	นางพรพรรณ อาทะเสน	หนองม่วงไข่	อบต.ทุ่งแค้ว	นักพัฒนาชุมชน	๙
๖๗	นางศุภรพีศกร พันธุ์ดี	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	นักพัฒนาชุมชน	๙
๖๘	นางพัชรินทร์ จินะโสติ	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำริด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๙
๖๙	นางจารุณี สิทธิพัฒนา	หนองม่วงไข่	อบต.แม่คำมี	นักพัฒนาชุมชน	๙
๗๐	นางสาวเจนจิรา สุธะตะ	วังชิ้น	อบต.แม่ป่าก	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	๙
๗๑	นายจิรศักดิ์ เหนียวแน่น	เด่นชัย	เทศบาลตำบลปางหาย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	๙
๗๒	นางสาวนิลญา คงชน	เด่นชัย	อบต.แม่จั่ว	นักวิชาการสาธารณสุข	๙
๗๓	นายจิระพล จรจันทร์	เด่นชัย	เทศบาลตำบลเด่นชัย	นักพัฒนาชุมชน	๙
๗๔	นายพงศ์ภักดิ์ วงศ์รัตนธรรม	สูงเม่น	เทศบาลตำบลสูงเม่น	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ	๙
๗๕	นางกุลิสรา เหมยปัน	ลอง	เทศบาลตำบลเวียงต้า	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๙
๗๖	นางสาวกนกกาญจน์ ติใจ	ลอง	อบต.ตำผามอก	เจ้าพนักงานธุรการ	๙
๗๗	นางสาวปิยวรรณ พยัคฆ์น้อย	ร้องกวาง	อบต.ห้วยโรง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๙
๗๘	นายรุ่งโรจน์ ใจกระจ่าง	เมืองแพร่	อบต.แม่ยม	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๙
๗๙	นางสาวพรประภา ข้ามสาม	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	๙
๘๐	นางกันยิกา วิใจคำ	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลแม่คำมี	นักพัฒนาชุมชน	๙
๘๑	นายชยางกูร เกียงหนุ่น	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลวังหงส์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๙
๘๒	นางกันธิกา เข้มขัน	เมืองแพร่	อบต.วังธง	นักพัฒนาชุมชน	๙
๘๓	นางเปรมสินี แหวงวงศ์	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	นักพัฒนาชุมชน	๙
๘๔	นางสาวธัญมณฑล ปะทะนมปี	เมืองแพร่	อบต.ป่าแดง	นักวิชาการสาธารณสุข	๙

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๙ วันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

แบบตอบรับ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
(Care Manager) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ อปท.....มีความประสงค์ขอส่งผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้  
ขอส่งจำนวน.....คน ดังนี้

๑.....เบอร์โทร.....

๒.....เบอร์โทร.....

๓.....เบอร์โทร.....

๔.....เบอร์โทร.....

.....ผู้รายงาน  
โทร.....

\*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องเข้าอบรมภาคปฏิบัติกับ  
จังหวัด จึงครบหลักสูตรและกรมฯ จึงสามารถออกไปประกาศเพื่อรับรองการผ่านการอบรมให้ได้

\*\*\*\*\*

ผู้ประสานงานเรื่องการแจ้งรายชื่อ นายศุภมงคล ทาสี โทร ๐๕๔ ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒ FAX ต่อ ๑๐๗  
โทร/ID Line ๐๘๖-๓๕๐๔๑๙๒



ส่งแบบตอบรับทาง FAX หรือ Line กลุ่มส่งงาน กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ ตาม QR Code

ให้อปท.ส่ง FAX ๐๕๔ ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗ ให้จังหวัดโดยตรง (นายศุภมงคล ทาสี)  
หรือ แจ้งทางส่งงานกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ ตาม QR Code ด้านบน  
\*\*\*\*(ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗)\*\*\*\*